



Phân bổ tài sản đầu tư dài hạn.

Đa dạng hóa có thể giúp nhà đầu tư đạt được mục tiêu dài hạn. Một cách để đảm bảo đa dạng hóa phù hợp là phủ rộng tài sản trong mọi hình thức đầu tư. Nó có khả năng phân bổ tài sản tốt nhất sẽ thay đổi qua các chu kỳ thị trường khác nhau,, miễn là một danh mục đầu tư vẫn còn phù hợp với các mục tiêu đầu tư có nhiều khả năng đạt được mục tiêu dài hạn.

---

### ***Tổng quan.***

*Phân bổ tài sản dài hạn cần được thiết kế để vốn của chủ đầu tư được bảo vệ, nhưng cũng vì thế mà giá trị tổng thể của một danh mục đầu tư phát triển. để thực hiện điều này, phân bổ tài sản cho phép một số rủi ro, mà có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Cũng cần tiếp xúc với các khoản đầu tư tương đối an toàn mà không phải là khả năng tạo ra lợi nhuận nhiều nhất nhưng không có khả năng gây thiệt hại. Đầu tư vào các loại tài sản theo truyền thống phản ứng khác nhau với điều kiện kinh tế tương tự cũng có thể cung cấp sự đa dạng hóa trong phân bổ tài sản.*

### ***Cổ phiếu.***

*Tiếp xúc với các cổ phiếu thêm biến động với danh mục đầu tư. Một nhà đầu tư tại các thị trường đối với một thời gian dài nên hy vọng một số biến động giá trong thời gian ngắn, một số trong đó có thể phù hợp. Thị trường chứng khoán cũng đã đem lại mức lợi nhuận tốt hơn so với bất kỳ các loại đầu tư khác trong thời gian dài, Theo như trang web AXA. Phân bổ chính xác cho từng loại tài sản phải được dựa trên các mục tiêu của nhà đầu tư và khả năng để xử lý rủi ro.*

*Trong năm 2011, Hệ thống hưu trí California, trong đó đầu tư cho dài hạn phân bổ gần một nửa danh mục đầu tư của mình cho cổ phiếu.*

### **Trái phiếu.**

*Nhà đầu tư có thể bảo vệ danh mục đầu tư khỏi lạm phát gia tăng bằng cách bao gồm tiếp xúc với Kho bạc bảo vệ chứng khoán khỏi lạm phát trong một danh mục đầu tư dài hạn.. Ví dụ hãy chọn những đầu tư ổn định được hậu thuẫn bởi chính phủ mỹ. Lợi nhuận từ kho bạc an toàn là Đáng bảo thủ nhưng các nhà đầu tư cũng có thể bao gồm phân bổ rủi ro nợ cao hơn, chẳng hạn chứng khoán thế chấp và trái phiếu có năng suất cao, lợi nhuận lớn hơn, theo như trang web giải pháp danh mục đầu tư.*

### **Hàng hóa.**

*Một lợi ích đầu tư hàng hóa là các loại tài sản cung cấp đa dạng phong phú với*

*một danh mục đầu tư. Giao dịch thực hiện các mặt hàng chẳng hạn như dầu và kim loại quý, theo truyền thống vẫn còn tách biệt với định hướng trong thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể đánh giá cao điều này khi thị trường chứng khoán đang chịu áp lực và trái phiếu là những người có nguồn thu chậm nhưng hàng hóa vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể truy cập đến các hàng hóa thuần túy, không chỉ là hàng hóa công ty, bằng việc đầu tư trong quỹ giao dịch trao đổi hàng hóa.*